



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh



Đổng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 10/4, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về tình hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; đầu tư hạ tầng thủy sản; công tác phòng,

chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lai Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Năm 2020, giá trị sản xuất chăn nuôi của tỉnh đạt 9.314 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 3,88%. Tổng đàn lợn đạt 796,4 nghìn con, tăng 5% so

với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi đạt 163,7 nghìn tấn. Tổng đàn gia cầm thường xuyên trên 14 triệu con; sản lượng thịt gia cầm các loại đạt 66,2 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Đàn trâu, bò đạt 57,2 nghìn con, tăng 2,3% so với cùng kỳ; sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng đạt 10 nghìn tấn,

tăng 6,04% so với năm 2019. Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 260.359 tấn, tăng 6,53% so với năm 2019; giá trị sản xuất đạt 5.345,66 tỷ đồng, tăng 6,51% so với năm 2019, vượt kế hoạch đề ra. Nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, đa dạng hình thức, đối tượng nuôi có giá trị kinh tế. Giống thủy sản sản xuất được trên 15.500 triệu con, đáp ứng 85% giống cá truyền thống, 15% giống ngao, 2% giống tôm, cá nước lợ. Khai thác thủy sản phát triển theo hướng tăng cường khai thác xa bờ đồng thời đẩy mạnh việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, xây dựng nghề cá phát triển bền vững.

Về tình hình dịch bệnh, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã và đang phát sinh tại 209 hộ thuộc 43 xã ở 8 huyện, thành phố

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN

HƯNG HÀ

Trao đổi về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và tuyên truyền bầu cử

Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Cựu giáo chức huyện vừa tổ chức hội nghị trao đổi về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị có hơn 100

đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức huyện và các xã, thị trấn; chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và Ban Trại sự Giáo hội Phật giáo huyện cùng các tầng, ni trên địa bàn huyện.
(Xem tiếp trang 4)
MAI THƯ

2.045 người được tham gia học nghề

(Xem tin trang 4)



Đào tạo nghề điện dân dụng tại Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình.

▶ THÀNH PHỐ

Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 247 nhà ở cho hộ nghèo

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, đến nay thành phố Thái Bình đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 247 căn nhà cho hộ nghèo. Trong đó, có 104 nhà được xây mới, 143 nhà sửa chữa với tổng số tiền trên địa bàn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhờ sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội như đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ và các đoàn thể khác của thành phố trong việc triển khai các chương trình vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, học nghề, giải quyết việc làm... đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, giúp hộ nghèo có nhà ở an toàn, từng bước nâng cao mức sống.

99,57% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Quý I/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình tiếp nhận, hướng dẫn trên 4.920 hồ sơ; đã giải quyết 4.615 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng hạn 4.595 hồ sơ, đạt 99,57%; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện và trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4. Tất cả các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố được thực hiện công khai, minh bạch, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc; nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trong ngày. Sự phối hợp giải quyết công việc giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố với các phòng, ban, đơn vị chặt chẽ, nên nếp, đúng quy trình.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá các kế hoạch cải cách hành chính; tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá sự hài lòng về phục vụ hành chính; nghiêm ýết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc.

MINH NGUYỆT

▶ PHÚ CHÂU

Gần 1.000 trẻ em được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí



Trẻ em xã Phú Châu được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Bệnh viện Nhi Thái Bình phối hợp với UBND xã Phú Châu (Đông Hưng) vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 trẻ em từ 0 - 10 tuổi trên địa bàn xã.

Tại chương trình, các bác sĩ đã khám, tư vấn các bệnh về răng, mắt, hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, nội soi tai, mũi, họng, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, tự kỷ... cho trẻ. Những trường hợp nặng sẽ được tư vấn chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức thường niên nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH

● CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức lao động

Sáng ngày 11/4, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc giải bóng đá công nhân viên chức lao động năm 2021. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5), chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự giải có 8 đội bóng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh. Các đội tham dự chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội có thành tích cao nhất ở mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa Công ty Tân Đề và Công ty TNHH PoongShin Vina.

Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm động viên cán bộ, nhân viên, người lao động rèn luyện sức khỏe để nâng cao hiệu quả làm việc. Đồng thời, là dịp tăng cường giao lưu, học hỏi, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các đơn vị, doanh nghiệp. Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 11/4 - 9/5.

NGUYỄN CƯỜNG

● Giải bóng đá U11 huyện Kiến Xương

Trong hai ngày 10 - 11/4, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức vòng chung kết giải bóng đá U11.

Tham dự vòng chung kết giải bóng đá U11 huyện có 6 đội đại diện cho 6 cụm trường tiểu học trên địa bàn huyện gồm: Quang Hưng, Vũ Trung, Vũ Hòa, Lê Lợi, Quang Trung, Lương Thế Vinh. Đây là các đội xuất sắc đã vượt qua vòng đấu loại ở các cụm. Các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm để chọn ra đội nhất, nhì, ba. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm Quang Hưng, giải nhì cho cụm Quang Trung, đồng giải ba cho cụm Vũ Hòa và Lê Lợi.

Giải bóng đá U11 nằm trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX của huyện Kiến Xương. Giải được tổ chức không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh mà còn là dịp để các đơn vị phát hiện, bồi dưỡng tài năng bóng đá, từ đó thúc đẩy phong trào bóng đá lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

TÚ ANH

NGÀNH TÀI CHÍNH

Tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(Xem trang 2)



Công ty Tân Đề thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ứng dụng sáng kiến, cải tiến, nâng cao hiệu quả huấn luyện

Trang 3

Chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ trong các khu dân cư

Trang 4